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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
นายเชิดพงค์ อัมพุธ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
(เลขานุการสภา) ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565  ลำดับ
ต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วม  
(ประธานสภา) ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 

2565 ซึ่งตรงกับวันอังคาร ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  และการประชุมสภาครั้งที่
ผ่านมาที่ประชุมสภาก็มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 
ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
และในวาระที่ 3 (ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566) และในวันนี้ท่านสมาชิกสภาก็มาประชุม จำนวน 12 ท่าน ก็ถือว่าครบองค์ประชุม 
เมื่อที่ประชุมสภาพร้อมแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุม ครับ  

 /ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  สำหรับเรื่องที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ก็จะมีอยู่  2 เรื่อง เรื่องแรก  เรื่อง เทศบาล 
(ประธานสภา) ตำบลบ้านถ้ำได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง
ในแต่ละด้านตามเกณฑ์ชี้วัดที่สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้กำหนดไว้ และเพ่ือนำผลการประเมิน
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงขอประกาศ               
รายผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบ และสามารถขอดูข้อมูลได้ ณ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และเวปไซต์หลักของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ www.bantham.go.th  และเวปไซต์สำนักงานคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.odloc.go.th หากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ที่  สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5440-9850 ในวันและเวลาราชการ เรื่องที่ 2  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) และ
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.                  
2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4           
ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือ        
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ซึ่งรายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่ www.bantham.go.th
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้รับทราบ เพ่ือจะได้ประกาศเผยแพร่ให้
ประชาชนไดท้ราบ ต่อไปเข้าสู่ในระเบียบวาระท่ี  2 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  สำหรับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาในวันนี้ยังไม่มีการรับรอง เนื่องจากเจ้าหน้าที ่
(ประธานสภา) จัดทำรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565   

ยังไม่แล้วเสร็จ ก็จะขอรับรองรายงานการประชุมสภาในสมัยถัดไป ต่อไปเข้าสู่ในระเบียบ
วาระท่ี 3 ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม   
นายศรีคำ อินต๊ะสาร  สำหรับเรื่องกระทูถ้ามในวันนี้ ไม่มี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ครับ 
(ประธานสภา) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

4.1 เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราว
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 เม่ือวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร เมื่อในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565   
(ประธานสภา)        ได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล 

ตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

/นายสุวัจน์… 
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1. นายสุวัจน์  แข่งขัน    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 

  2. นายสงกรานต์  มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการคนที ่2 
  3. นายอดุลย์  ไชยวุฒิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เป็นคณะกรรมการคนที ่3 

ต่อไปเข้าสู่ในระเบียบวาระท่ี 5 ครับ                   
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อ 5.1 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง  
(ประธานสภา) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) ผู้เสนอ

นายสมพันธ์ ธิวงษา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งก็ได้เสนอเข้ามาในวาระที่ 1 
(ขั้นรับหลักการ) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้มีมติรับหลักการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 2 เสียง ซึ่ง
หลังจากนั้นก็ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสภาก็ได้กำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ
จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 17.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำนั้น และทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้มีการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2565 เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมและได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วจะต้องรายงานให้ประธานสภา
และประธานสภาจะต้องรายงานให้สมาชิกสภาทราบโดยการนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เพ่ือ
พิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญั ตติ  ซึ่ งวันนี้ประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ  คือ            
นายสงกรานต์  มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จะได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเป็นอย่างไรและมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง  ขอเชิญท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภา ครับ  

นายสงกรานต์ มากสุก เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
(ประธานคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภา 
แปรญัตติ) เทศบาล เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ 
สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ได้ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระแรก              
(ขั้นรับหลักการ) เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 และในที่ประชุมสภาได้กำหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติ รวมจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่  11 – 14  สิงหาคม  2565  โดย
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 11 – 14 
สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ และส่งให้ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือพิจารณาในวาระที่  2 (ขั้นแปรญัตติ ) และ ในวาระที่  3            
(ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ต่อไปนั้น        
ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร มายื่นเสนอคำแปรญัตติตามวันและเวลา
ดังกล่าวที่ ได้กำหนดไว้แต่อย่างใด บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุม
พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565             

/ซึ่งผล… 
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ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน         
2 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 1 เสียง  (ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น) จึงถือ
ว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญั ตติ  ในคราวประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 สิงหาคม 2565 กระผมจึงขอจบการ
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ไว้เพียงเท่านี้ ขอสภาโปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอขอบคุณท่านสงกรานต์ มากสุก ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้รายงานผล 
(ประธานสภา) การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามทีส่ภาเทศบาลได้กำหนดวันเสนอคำขอแปรญัตติ 

ระหว่างวันที่  11 - 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ. ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหาร
เทศบาล มาเสนอคำขอแปรญัตติตามวันและเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้แต่อย่างใด  ดังนั้น         
ผมจะขอมติในที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คงร่างเดิม           
โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 18  
สิงหาคม 2565  โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน   9  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   3  เสียง   (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา ,          

ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา สมาชิกสภา เขต 2 , นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภา เขต 2) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
(ประธานสภา)  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ ตามมติที ่

ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน  
9 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในระเบียบวาระ ข้อ 5.2 เราจะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน ก่อน และเริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น. นะครับ 

(พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
   เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

5.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 3 (ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมจะเข้าสู่การประชุมภาคบ่าย ต่อด้วยระเบียบวาระ ข้อ 5.2 เรื่อง  
(ประธานสภา) การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 3 (ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ) ผู้เสนอ นายสมพันธ์ ธิวงษา ตำแหน่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมจะขอมติในที่ประชุมโดยไม่มีการอภิปรายใด ๆ สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ  ครับ  

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  

- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    2  เสียง  (ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา สมาชิกสภา เขต 2 ,   

นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภา เขต 2) 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
(ประธานสภา)  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นเทศบัญญัติเทศบาล 

ตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยมติเห็นชอบ 
จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง เมื่อสภาพิจารณาเห็นชอบให้ตราร่าง
เทศบัญญัติ เป็น เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว และทางเจ้าหน้าที่หรือนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ
จะได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบอำนาจให้
นายอำเภอดอกคำใต้พิจารณา เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำต่อไป ผมก็ขอ
ฝากไปยังผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการบริหารงบประมาณได้ใช้
จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรและประชาชน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดและขอให้ท่านสมาชิก
สภาไดช้่วยกันกำกับ ตรวจสอบ ในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ต่อไปเข้า
สู่ระเบียบวาระ ข้อ 5.3 ครับ 
5.3 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ข้อ 5.3 เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็น  
(ประธานสภา) รายการใหม่ (กองการศึกษา) เชิญท่านนายกเทศมนตรี ไดเ้สนอญัตติ ครับ 
นายสมพันธ์ ธิวงษา ด้วยกระผม มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือ  
(นายกเทศมนตรี) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก เครื่องเดิมได้ชำชุดและไม่ได้อยู่ใน

รายการครุภัณฑ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบInverter) 

ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,500 บาท เป็นเงิน 18,500  
บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยเป็นไปตามราคาครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์          
ปี 2564 สำหรับติดตั้งที่กองการศึกษา (ห้องทำงานของผู้อำนวยการกองการศึกษา) รวม           
ขอโอนเพ่ิมไป ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน      
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
/โดยโอนลด... 
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โดยโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 

หมวด เงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ) ตั้ งไว้   
2,243,040 บาท โดยมีงบประมาณคงเหลือ 403,970 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 18,500  
บาท  

รวมขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ข้อกฎหมาย 
ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14)  

พ.ศ. 2562  
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2542 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  

มิถุนายน 2552 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภา พิจารณาอนุมัติต่อไป ครับ 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
(ประธานสภา)  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ขอเชิญครับ  
นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร            
(สมาชิกสภา เขต 2) ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 2 กรณีที่จะขอให้สภาพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และถ้าหากสภามีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบ
ไปแล้ว ซึ่งก็เหลือเวลาเพียงแค่เดือนกว่า ๆ เท่านั้น ผมก็เป็นห่วงว่าถ้าหากจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน 
งบประมาณดังกล่าวก็จะตกเป็นเงินสะสมก็จะทำให้เสียโอกาส ถ้าหากสมาชิกสภาอนุมัติให้ 
ในวันนี้แล้ว ผมก็ขอให้ท่านรีบดำเนินการโดยเร่งด่วนผมก็มีเรื่องเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   
(ประธานสภา) อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี...ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นชอบอนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,500 บาท สำหรับ
ติดตั้งที่กองการศึกษา (ห้องทำงานของผู้อำนวยการกองการศึกษา) โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    2  เสียง  (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา  

นายสกานต์ แปงศรี สมาชิกสภา เขต 2) 
 

/นายศรีคำ... 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
(ประธานสภา) รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู         
เป็นเงิน 18,500 บาท สำหรับติดตั้งที่กองการศึกษา (ห้องทำงานของผู้อำนวยการกอง
การศึกษา) ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 2 เสียงต่อไปเข้าสู่ 
ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปเข้าสู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ประธานสภา) ท่านใดจะเสนอต่อในที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
ส.อ.ทวีศักดิ์ พละศักดิ์  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
(หน.ฝ่ายอำนวยการ)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม สิบเอกทวีศักดิ์ พละศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

อำนวยการ ผมก็ขออนุญาตนำเรียนสืบเนื่องมาจากว่ามีงบประมาณตามโครงการใน          
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการไปดูงานผมมาคิดดูแล้วน่าจะเกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนแต่งบประมาณค่อนข้างจะตั้งไว้น้อย และได้นำเรียนปรึกษาท่านปลัดว่าจะ
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิม เพราะผมมีความตั้งใจอยากจะให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน ได้ไปเห็นสถานที่จริงเราสามารถนำไปขยายผลนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้  10,000  บาท แต่คาดว่างบประมาณคงไม่เพียงพอโดยจะ        
ขออนุมัติจากท่านปลัด เพ่ือขอโอนงบประมาณเพ่ิมอีก 2 - 3 หมื่นบาท สถานที่ผมจะพาไปดู
งานก็จะเป็นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านดงมะดะ ตำบลหนองลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ผมเป็นเครือข่ายอยู่ สืบเนื่องมาจากผมได้ ไปอบรมโคกหนองนาเกษตรอินทรีย์                   
อยู่ประมาณ 4 – 5 คืน ก็ได้ไปเห็นวิธีการดำเนินโครงการตามในภาพที่ขึ้นโปรเจคเตอร์          
นะครับ และน้องคนนี้ก็เคยเป็นครูผู้ดูแลเด็กมาก่อน แล้วไปขอลาออกจากราชการ เพ่ือมาทำ
อาชีพเกษตรกรเต็มตัว น้องเขาก็เป็นคนที่มีความตั้งใจและเป็นวิทยากรโครงการอบรม        
โคกหนองนาที่ผมร่วมเครือข่ายอยู่  เราก็จะได้ไปดูพ้ืนที่จริง ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตร 
ผสมผสาน เช่น มีการปลูกผัก ส่งผักทั่วจังหวัดเชียงราย ช่วงโควิดที่ผ่านมา เท่าท่ีได้สอบถามดู
ก็เป็นคนพ้ืนเพจังหวัดเชียงราย ที่เราจะไปดูงานนั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่ 4 ฐาน ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน 
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บางคนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการปลูกกาแฟในพ้ืนร่ม
ต้นไม้ใหญ่ ต้นมะค่า และตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะนำต้นกัญชงมาปลูกด้วย เราจะไปดูการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่ประมาณ 3 - 4 ไร่ ซึ่งเป็นรายได้ทั้งปี ในการไปดูงานล่าสุดจะมีกัญชาเข้าไป
จับด้วย อีกฐานก็จะเป็นสวนเปิง ใจ๋ฟาร์ม ก็จะเป็นเรื่องของการเผาถ่านก็ได้สารไล่แมลง
พร้อมกับถ่าน มีการบริการจัดการพ้ืนที่เล็ก ๆ แต่ไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าซึ่งใช้กิ่งไม้ที่ได้ปลูกไว้ 
โดยจะแยกไม้เป็น ห้าระดับ สามระดับ ถ้าผมพูดไปบางท่านอาจจะนึกไม่ออก ในวันที่เราไป  
ดูงานถ้ามีโอกาสเราก็ค่อยไปศึกษาเรียนรู้ก็จะเข้าใจนะครับ สำหรับการเผาถ่าน ก็มีรายได้
จากการเผาถ่านเท่าที่สอบถามดูก็ได้เยอะเหมือนกัน การปลูกผัก เราจะทำอย่างไรให้ได้         
เงินแสน ส่วนนี้ก็จะมีรายได้ต่อเดือนต่อปี ส่งผักไปขายที่ท๊อปพลาซ่า ส่งเซ็นทรัล ซึ่งทำใน
พ้ืนที่เล็ก ๆ ประมาณ 3 ไร่ แต่สามารถใช้พ้ืนที่หมุนเวียน ซึ่งตอบโจทย์ตรงพ้ืนที่รอบข้างของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

/ส่วนใหญ่... 
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ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่การเกษตรอยู่ 99 % และมีพ่ีน้องหลาย ๆ ท่านประกอบอาชีพเกษตร 
ซึ่งผมก็อยากจะให้ไปเห็นภาพ อยากไปเรียนรู้ด้วยกันว่ามีการจัดการอย่างไรและมีรายได้ เพ่ือ
จะได้นำมาขยายผล ซึ่ ง โครงการที่ผมจะพาไปดูงาน  ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอทาง           
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา เพ่ือไปดูงานในครั้งนี้ การเดินทางไป-กลับ รวม จำนวน 1 วัน 
ส่วนกำหนดการผมกำลังจะเสนอผู้บริหาร ก็จะมีค่าอาหารจำนวน 3 มื้อ สถานที่ฝึกอบรม
สามารถรองรับได้ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะมีทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน หรือว่า
จะส่งตัวแทนไปร่วมได้ สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 ท่าน เพราะว่าเราต้องการขับเคลื่อน
ต่อในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผมก็ได้นำเสนอฝากเรื่องงบประมาณไปยังท่านนายกเทศมนตรีแล้ว 
เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่โคกหนองนา งบประมาณตั้งไว้ 
60,000 บาท ซึ่งจะมีการอบรมอยู่ 2 วัน กลุ่มเป้าหมายก็คือ 1. เกษตรกรที่ขาดโอกาสและ
มีฐานะยากจน และขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน  2. เกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องปัจจัยของ
การผลิตที่มีราคาสูง ซึ่งตรงนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการผลิตที่มีราคาสูง เพราะว่า
ราคาปุ๋ยสูงมาก ปีที่แล้วราคากระสอบละ 800 – 900 บาท ปีนี้ก็ปรับขึ้นเป็นพันกว่าบาท 
เรื่องที่ผมจะนำหลักโคกหนองนามาปรับใช้และถือเป็นโครงสร้างนะครับ ในกิจกรรมก็จะมี
การผลิตปุ๋ยน้ำหมัก สามชนิด เจ็ดประเภท ก็จะมีถ่าน การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ที่เราใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น ผงซักฟอก สบู่ ซึ่งเราสามารถผลิตเองโดยใช้วัสดุที่เรามีอยู่ในพ้ืนที่  ส่วน
น้ำหมักสามชนิด เจ็ดประเภท ก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเรา เช่น เปลือกไข่ ซึ่งเป็นแคลเซียม
อย่างดีและน้ำซาวข้าว สามารถใช้แทนแคลเซียมได้เลย และอีกตัวหนึ่งก็คือฟอสฟอรัสก็คือ
กระดูกสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ชำแหละกัน ก็เอาถ่านมาผสมกับน้ำซาวข้าว ก็จะได้พวกฟอสฟอรัส  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้พูดมา จะมีอยู่ 9 ฐาน ทีแรกผมตั้งใจจะพาไปดูงานที่อำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเขียงใหม่ เพราะจะมีแหล่งเรียนรู้ครบทุกฐานแต่ว่าช่วงนี้ยังไปไม่ได้เพราะว่าถนนขาด 
ก็เลยเปลี่ยนมาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านดงมะดะ ตำบลหนองลาว จังหวัดเชียงราย
แทน ซึ่งผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมไปดูงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนมันเป็นระบบสามารถที่
จะไปต่อยอดได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ที่จะเข้าร่วมก็คือชาวบ้านซึ่งมาจากพวกท่าน
ทีไ่ด้คัดเลือกกันมา หากกลุ่มเกษตรกรตามที่ผมว่าคือกลุ่มที่ยากไร้ขาดซึ่งโอกาสและกลุ่มที่ 2 
ก็จะเป็นปัจจัยการผลิตสูง ซึ่งเขาต้องการลดต้นทุนในการผลิต ภาคการเกษตรหัวใจจะอยู่ที่ว่า
ลดต้นทุนการผลิตได้นั่นคือกำไร ซึ่งผมเองก็ประสบปัญหาแล้วก็นำมาแก้ไข ผมทดลองใช้มา 
ประมาณ 1 ปี ซึ่งมันได้ผล ถ้ากำหนดการออกมาแล้วผมก็จะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ ผมก็ขอ
นำเรียนจากใจว่าอยากจะให้ไปทุกท่าน เพราะว่าเราได้ของดีมาแล้วก็อยากจะให้พ่ีน้องเราได้
นำไปใช้ ผมก็ยินดีพาไปสู่ตรงนั้น สำหรับในโอกาสนี้ก็ขอนำเรียนชี้แจง สื่อสารไปถึงทุกท่าน
เทา่นี้ก่อนนะครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านสิบเอกทวีศักดิ์ พละศักดิ ์มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา) 
นายสงกรานต์ มากสุก เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้า 
(สมาชิกสภา เขต 1) ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมมีปัญหา

อยากจะฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี คือ เรื่องการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของถนนหนทาง อย่างเมื่อวานผมได้ไปดูพื้นที่และชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมา การแก้ไข
เรื่องด่วนนั้น มันด่วนกี่วัน ด่วนกี่เดือนและกี่ปี  ถึงจะดำเนินการแก้ไขน เพราะว่าถนนสาย   
บ้านพ่อลอง สายบ่อบาดาล และสายบ้านแม่เติง รถไม่สามารถเข้าไปได ้ 
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ผมก็อยากจะนำเรียนถามว่าการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนั้น มันด่วนอย่างไร วันก่อนผมก็ได้
สอบถาม ผอ.กองช่าง ท่านก็บอกว่าได้ทำบันทึกเสนอไปเรียบร้อยแล้ว แล้วไม่ทราบว่าติดขัด
ตรงไหน ผมก็ขอนำเรียนสอบถามนะครับ เพราะว่าชาวบ้านได้ถามมา อย่างสายบ้านพ่อลอง
เข้าไปเกือบไม่ได้ ทุกท่านสามารถดูจากภาพถ่ายในจอทีวีได้นะครับ ผมก็ได้เสนอเรื่องมาเมื่อ
เดือนพฤษภาคม ซึ่งก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ไม่ใช่ว่าเพ่ิงจะเสนอได้วันสองวันนะครับ ผมก็ขอ
ฝากท่านนายกด้วย ผมก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคณุครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านสงกรานต์ มากสุก มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
(ประธานสภา)   
(นายสมพันธ์ ธิวงษา) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ต้องขอขอบคุณท่านสงกรานต์  

มากสุก ที่ได้นำปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านมานำเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพ่ือจะได้รับการ
แก้ไขปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้าน ในส่วนของผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ บางครั้งท่านสมาชิกสภา
ก็ต้องเข้าใจการทำงานของฝ่ายบริหารบ้าง ฝ่ายบริหารมีงานเยอะ มีแต่คำร้องที่ชาวบ้านได้        
ส่งมาและฝ่ายบริหารก็เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านอยู่  ซึ่งผมก็ได้ดูแล           
พ่ีน้องประชาชนตำบลบ้านถ้ำทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ได้แบ่งฝ่าย         
ผมดูแลพี่น้องชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ด้วยความจริงใจ สำหรับเรื่องโครงการซ่อมแซมตอนนี้
ทางกองช่างก็ได้เสนอบันทึกมาแล้ว ก็ได้นำเข้าสู่ระบบ egp ในการจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้ก็ได้
ประกาศผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้ว ไม่อาทิตย์หน้าก็สามารถเรียกมาทำสัญญาได้ ถนนสายนี้ก็มี
ผู้รับเหมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงเวลาก็คงจะได้ดำเนินการเร็ว ๆ นี้ ท่านไปดูถนนสายอ่ืน ๆ
ชำรุดมากกว่านี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ อย่างเส้นทุ่งแกสูงผมก็ไปดูมาหลายเส้นแล้ว และปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านก็มีเยอะนะครับ ถ้าจะแก้ไขให้ครบเทศบาลก็คงต้องใช้
งบประมาณเป็นร้อยล้านถึงจะพอ ผมก็อยากจะให้สมาชิกสภาเข้าใจการทำงานของ           
ฝ่ายบริหารบ้าง ซึ่งระบบในการจัดซื้อจัดจ้างก็มีปัญหา ผมก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุและ
ถาม ผอ.กองคลังตลอด ซึ่งผมก็ไม่ได้ละเลย ผมก็พยายามจะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน 
ก็อย่ามาว่าฝ่ายบริหารไม่ทำอะไรเลยนะครับ ท่านก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุและไปสอบถาม 
ผอ.กองคลังดูได้ แต่ระบบมันก็ไม่ดีระบบมันมีปัญหาอย่างการทำงานสมัยก่อนมันทำงานด้วย
ระบบมือจึงทำงานได้เร็ว ซึ่งปัจจุบันการทำงานจะต้องลงในระบบคอมพิวเตอร์หมด บางครั้ง
การลงระบบ egp ที่เข้ายากก็เพราะว่ามีหน่วยงานอ่ืน ๆ ก็ต้องเข้าระบบเหมือนกัน จึงทำให้
ระบบช้า มีปัญหา ผมก็เร่งตลอดนะครับ ณ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนลงประกาศและได้ผู้รับจ้างมา
เรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอนำเรียนไว้เท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายสงกรานต์ มากสุก เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้า 
(สมาชิกสภา เขต 1) ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อย่างถนน

สายบ้านแม่เติง ก็มีคนสัญจรไปมาทั้งเวลากลางวันและกลางคืน มันไม่เหมือนถนนเข้าไป        
ในสายทุ่งนา ในเวลากลางคืนถ้าไม่มีธุระก็ไม่มีใครเข้าไปนะครับ แต่ถนนสายเข้าหมู่บ้านก็จะมี
คนเดินเที่ยวเข้า-ออกเป็นประจำ หลังเลิกประชุมก็ขอเชิญท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ 
ได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือไปสำรวจในพ้ืนที่จริงด้วยกันนะครับ และรถยนต์เข้าไปไม่ได้แน่นอน               
รถมอเตอร์ไซค์ถ้าไปกลางคืนรับรองว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ อย่างถนน
สายบ้านแม่เติงสายนี้ก็ยังไม่มีใครไปดูและแก้ไขปัญหาเลย เพราะว่าอันตรายมากนะครับ 
เพราะชาวบ้านก็ได้สอบถามมา ผมก็ขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารลงพ้ืนที่ไปดูด้วยกัน ในวันนี้
นะครับ ผมก็มีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ  
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านสงกรานต์ มากสุก ผมก็ขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้ 
(ประธานสภา) พ่ีน้องชาวบ้าน ตามท่ีท่านสงกรานต์ ไดเ้สนอมา มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ   
นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้า  
(สมาชิกสภา เขต 2) ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็มีเรื่อง

ที่จะนำเรียนปรึกษาหารือกับท่านนายกเทศมนตรีและที่ประชุม ผมก็ได้ทราบข่าวมาว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลเราจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ จำนวน 2 โครงการ ก่อนที่จะดำเนินการผมว่าเราควรจะ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันก่อนและก็ควรจะทำให้ดีโดยที่ไม่ต้องกลับมาซ่อมแซมอีก 
เพราะว่าเราจะต้องเดินไปข้างหน้าต่อไป ไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วกลับมาซ่อมแซมอีกนะครับ 
อย่างเช่นถนนสายป่าหนามเอ้ียง สาย 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาสี่ล้านกว่าบาท ผมก็
จะอยากนำเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้เชิญชาวบ้านมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันว่า 
ก่อนที่เราจะสร้างถนนเราต้องมีรางระบายน้ำก่อนหรือลำเหมืองเล็ก ๆ ข้างถนน เราไม่จำเป็น
ที่จะต้องให้ชาวบ้านมาเจาะถนนเพ่ือมาทำคันนา เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงถนนมันก็จะต้อง
มีคันกั้นไว้สักเล็กน้อยนะครับ เพ่ือที่จะไม่ให้มีถนนรั่วแล้วไม่ให้เกิดน้ำหนองในช่วงที่ฝนตกลง
มาเยอะ ๆ จะทำให้เกิดถนนทรุด เวลาทรุดแล้วก็จะทำให้การซ่อมแซมยากซึ่งเป็นถนน         
แอสฟัลติกส์ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะปรึกษาหารือท่านนายกฯว่าเราพอจะมีแนวทางใดที่
จะเชิญชาวบ้านมาประชุมร่วมกัน ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ถนนสายป่าหนามเฮ้ียง สาย 1   
ซึ่งก็มีระยะประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะเลยถนนที่ผ่านทุ่งนาผมไปประมาณ 100 เมตร  
เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้เป็นถนนตัวอย่าง ถนนไร้ฝุ่น ที่มีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งก็หลายปี
แล้วที่ผมมาเป็นสมาชิกสภาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน ผมก็ได้เสนอไปทางจังหวัดไป
หลาย ๆ ครั้ง แต่ปีนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลติกส์ ซึ่งเราจะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพราะฉะนั้นก่อนจะถึง
เวลานั้น ผมจึงอยากจะปรึกษาหารือท่านนายกเทศมนตรี เราจะเชิญชาวบ้านมาประชุมแล้ว
เราก็มาเปลี่ยนท่อเพ่ือให้ระบายน้ำได้ทัน อย่างท่อข้างทางระยะทาง 2 กิโลกว่า ก็จะมีอยู่   
เริ่มจากท่อขนาด 60 เปลี่ยนเป็นท่อขนาด 100 มันจะได้คงทนถาวร และยังมีอีก 3 จุด        
ที่มันข้ามทุ่งนาไปการตัดถนนบางครั้งมันจะต้องได้ผ่าตรงกลางนาของชาวบ้านมันจะมีอยู่           
3 จุด เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากจะปรึกษาตรงนี้ก่อนว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเมื่อเราเข้ามาเป็น
ตัวแทนของพ่ีน้องชาวบ้าน ผมขอปรึกษาหารือกับท่านนายกฯในประเด็นนี ้ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
(ประธานสภา)  พ่ีน้องชาวบ้าน 
(นายสมพันธ์ ธิวงษา) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี)  กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ต้องขอขอบคุณท่านกฤษณพันธ์  

ผดุงศร ที่ได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบเพ่ือรองรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สายป่าหนามเฮ้ียง สาย 1 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 
งบประมาณก็สี่ล้านกว่าบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนสายป่าหนามเฮี้ยง สาย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
งบประมาณสี่ล้านกว่าบาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านรองอินทวนถึงด่านระยะทางประมาณกิโลกว่า  
งบประมาณสองล้านกว่าบาท 

/รวมงบประมาณ.... 
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รวมงบประมาณหกล้านกว่าบาทนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร ที่ได้
เสนอแนะในการจัดทำแผนก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างถนนสายป่าหนาม
เอ้ียง สาย 1 ก็เป็นถนนสายหลักที่จะไปเชื่อมกับบ้านปาง ถนนสายนี้ก็มีคนสัญจรเยอะมาก
การที่เราจะทำอะไรก็ต้องทำให้มันดีที่สุด เพ่ือไม่ต้องได้มาแก้ไขซ่อมแซมภายหลังนะครับ          
ผมก็จะได้ปรึกษาหารือและนัดกับพ่ีน้องชาวบ้านที่มีไร่นาอยู่แถว ๆ นั้นให้มาประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผนการก่อสร้างถนน ซึ่งบางจุดก็มีแค่ 3 เมตร บางจุดก็มีแค่          
4 เมตร จำเป็นที่เราจะต้องเชิญพ่ีน้องชาวบ้านมาประชุมเสนอความเห็นเพ่ือจะให้เป็น
แนวทางเดียวกันในการขอพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างถนนหนทางจากพ่ีน้องชาวบ้าน การก่อสร้างถนน 
ก็ต้องมีไหล่ทาง กว้างประมาณ 4 เมตร และก็ต้องทำร่องน้ำเพ่ือไม่ให้น้ำท่วมขัง ถ้าเราไม่มี
ไหล่ทาง ไม่มีร่องน้ำ ก็จะทำให้ถนนชำรุดต้องได้ซ่อมแซมบ่อย และผมก็จะได้เชิญพ่ีน้อง
ชาวบ้านที่มีไร่นาอยูบ่ริเวณนั้นมาพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจ ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวบ้านเขาคงให้
ความร่วมมือเพราะคือความเจริญที่จะเข้ามาแล้ว คงไม่มีใครคนไหนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ           
ผมเชื่อว่าพ่ีน้องชาวบ้านต้องช่วยอนุเคราะห์พ้ืนที่ให้ก่อสร้าง เพราะว่าเทศบาลก็ได้จัดหา
งบประมาณมาให้แล้ว ขอบคุณครับ   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายเขียนทอง คำนวล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
(รองนายกเทศมนตรี)  กระผม นายเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมก็ขออนุญาตเสริมเรื่อง 

ถนนสายป่าหนามเฮ้ียง ว่าในปีงบประมาณนี้ จะได้ลงหินคลุกตามที่ได้ตกลงกันไว้  โดยมี
งบประมาณสามแสนกว่าบาท น่าจะได้ลงหินคลุกก่อนงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการ
จัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เราจะได้ถนนแอสฟัลติกส์ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเดือน
ไหนนะครับ ถนนสายนี้ผมก็ได้พูดคุยกับท่านนายกฯแล้วว่าจะต้องมีการเชิญชาวบ้านมาร่วม
ประชุมเพราะว่าอาจจะใช้พ้ืนที่ถึงสามเมตร เราต้องชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่าจะต้องได้ทำ 
ไหล่ทางจะต้องทำความตกลงกันก่อน เวลาทำไปแล้วจะได้ไม่มีปัญหานะครับ ตรงนี้เราจะต้อง
ให้ช่างไปวัดพ้ืนที่ก่อนที่เราจะทำว่าพ้ืนที่ตรงไหนมันแคบเราจะต้องไปคุยกับเจ้าของคนนั้นว่า
ความกว้างถนนจะต้องประมาณ 4 เมตร อีกเรื่องก็คือตามที่ท่านสงกรานต์ มากสุก พูดมาเมื่อ
สักครู่คือถนนสายบ้านแม่เติง เพราะงบซ่อมแซมมีไม่เพียงพอ เพราะว่ามีงบประมาณ จำนวน 
5 สาย ดังนี้ 1. สายโรงสูบน้ำ 2. สายบ้านพ่อลอง 3. สายไร่องุ่นสุปรียา 4.สายสันป่าเหว 
และ 5. สายห้วยนกเค้า ความจริงผมก็อยากให้สั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ เลยนะครับ แต่ติดตรง
งบประมาณที่มีไม่เพียงพอ ต้องดูงบประมาณด้วยว่าสามารถจัดซื้ออะไรได้บ้าง ซึ่งงบซ่อมแซม
เราก็ใช้ไปเยอะประมาณสองแสนกว่าบาทแล้ว และอีกเรื่องผมก็ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมเรื่อง
ไมค์ประชุมสืบเนื่องจากวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัทก็ได้มานำเสนอไมค์
ประชุมที่ห้องประชุมเทศบาล ก็มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังหลายคนอยู่ ทางตัวแทนบริษัทก็ได้
นำเสนอเป็นไมค์ตั้งโต๊ะเป็นไมค์ลอย ราคาชุดที่ 1 ไมค์ลอยจำนวน 15 ตัว พร้อมเครื่องขยาย
เสียง ราคาประมาณ 180,000 บาท และราคาชุดที่ 2 ไมค์ลอยจำนวน 20 ตัว พร้อมไมค์
ของประธานสภา ที่สามารถควบคุมไมค์ในห้องประชุมได้ ราคาประมาณ 220,000 บาท ก็ 
คงจะต้องเป็นปีงบประมาณหน้า ถ้าหากว่าเรามีงบประมาณเหลือจ่ายก็สามารถจัดซื้อได้          
ตามราคาที่ตัวแทนบริษัทได้แจ้งไว้แบบคร่าว ๆ ตรงนี้ผมก็ขอนำเสนอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไว้ก่อนและปรึกษาหารือว่า ถ้าหากเรามีงบประมาณเราก็สามารถจัดซื้อได้  

/เพราะว่า… 
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เพราะว่าไมค์ลอยตัวนี้สามารถพับเก็บได้  ถ้าเป็นมีสายเหมือนสมัยก่อนเราก็ไม่ใช้แล้ว 
เพราะว่าห้องประชุมของเราไม่ได้มาตรฐานมีการเคลื่อนย้ายบ่อยเพราะว่าเป็นห้องรวม ถ้ามี
การเคลื่อนย้ายบ่อยก็จะทำให้ไมค์เสียและชำรุดครับ สำหรับวันนี้ผมจึงนำเรียนเรื่องไมค์
ประชุมให้ในที่ประชุมสภาได้รับทราบไว้ก่อน พอถึงเวลาได้โอนงบประมาณในการจัดซื้อจะได้
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต่อไป ผมก็ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านรองนายกฯเขียนทอง คำนวล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี)  กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมได้รับการประสานจาก อบจ.

พะเยา ว่าถนนสายบ้านถ้ำ-บ้านใหม่ ก็ถึงคิวเราแล้วและได้งบประมาณมาแปดล้านกว่าบาท 
และอีกสายก็ตรงข้าง ๆ สุสาน ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการก็มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วได้
งบประมาณมาเก้าล้านกว่าบาท ก็จะเป็นการทำถนนแอสฟัลท์ติก เส้นทุ่งหมูสายข้าง ๆ สุสาน 
จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบไว้เท่านี ้ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา) 
นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้า  
(สมาชิกสภา เขต 2) ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็จะขอ

ประท้วงท่านรองนายกฯ ที่จริงต้องเป็นท่านนายกเทศมนตรีที่ต้องเป็นคนเสนอนะครับ และ
ครั้งต่อไป ท่านประธานสภาก็จะต้องแย้งว่าให้ท่านนายกเป็นคนอนุญาตให้ท่านรองนายกฯ
เป็นคนเสนอได้ก่อนนะครับ ซึ่งในเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลนั้น จะต้องนำมา
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติประจำปีของเทศบาลก่อนถึงจะจัดซื้อได้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา) 
นายสกานต์ แปงศรี   เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และ 
(สมาชิกสภา เขต 2) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสกานต์ แปงศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็จะได้

นำปัญหามานำเสนอและจะขอสอบถามคณะผู้บริหาร ตามที่ท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร ได้เสนอ
เรื่องการวางท่อ ผมอยากทราบว่ามีก่ีจุด ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ผมก็ขออนุญาตให้ท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร เป็นผู้ตอบคำถาม ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา) 
นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร  เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และ ผู้เข้า 
(สมาชิกสภา เขต 2) ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็ขอ

อนุญาตตอบคำถามท่านสกานต์ แปงศรี จุดที่ 1 คือลำเหมืองเส้นที่ 1 ใส่ท่อขนาด 100  
เส้นที่ 2 ก็ต้องใส่ท่อขนาด 100 เส้นที่ 3 และเส้นที่ 4 ก็ต้องใส่ท่อขนาด 100 และก็ให้เอา
ท่อขนาด 60 ปัจจุบัน มาใส่ตรงโค้งก่อนจะถึงที่นาของนายดาว หมู่ที่ 10 เพ่ือรองรับปัญหา
น้ำหลากครับ และตรงที่นานายแสงดาวก็จะมีอยู่ 3 จุด ซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นท่อขนาด 20 เรา
ก็ต้องใส่ท่อขนาด 60 แทน นะครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาทำจุดนั้น ผมก็อยากจะให้
ท่านนายกฯ ได้เชิญชาวบ้านและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทุกคนได้มาประชุมร่วมกัน และก็เป็น
คนนำเสนอด้วยว่าขอให้เทศบาลได้จัดซื้อท่อให้ทั้ง 4 จุด และอีก 3 จุดเล็ก ๆ นั้น รวมกัน
แล้วก็เป็น 7 จุด เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำก่อนที่ผู้รับเหมาจะมาดำเนินการ นะครับ  

/และถ้า... 
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และถ้าหากสมมุมติวันไหนท่าน ผอ.กองช่าง จะไปทำประมาณการเพ่ือส่งให้ จังหวัดเพ่ือ
รองรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ สี่ล้านกว่ าบาท ถ้ามีโอกาสก็
เชิญผมไปด้วยก็ได้นะครับ แต่ต้องแจ้งผมล่วงหน้าก่อนนะครับ ทีผมอาสาอยากจะไปด้วย
เพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นนะครับ ผมอาจจะทราบว่าน้ำมันหลากหรือน้ำมันไหลออก
ทางไหนหรือมีปัญหาทางจุดไหนบ้างนะครับ ผมขออนุญาตแจ้งเพ่ิมอีกหนึ่งจุดต้องเป็น 5 จุด 
เพราะตรงติดถนนใหญ่เราก็ต้องใส่ เพราะปัจจุบันนี้ยังไม่มีท่อ เพราะวันนั้นเราก็ต้องได้มา
ประชุมร่วมกันอยู่แล้ว สรุปรวมทั้งหมดเป็น 5 จุด ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านกฤษณพันธ์ ผดุงศร มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ  
(ประธานสภา) 
นายสกานต์  แปงศรี   เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสกานต์ แปงศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก ็

ขอขอบคุณท่านกฤษณพันธ์  ผดุงศร ที่ผมได้สอบถามจะมีอีก 1 จุด ที่ติดกับถนนใหญ่เพราะ
ชาวบ้านฝากมาว่าน้ำไม่มีที่ระบาย ซึ่งท่านกฤษณพันธ์ ก็ได้แจ้งเพ่ิมแล้ว และมีอีกเรื่องก็คือ 
ผมก็ขอฝากเรื่องการขุดลอก ถ้าหากมีรถของ อบจ. ที่เราได้ขอความอนุเคราะห์ไปนั้น ไ ด้เข้า
มาดำเนินการในพ้ืนที่ ผมก็จะขอความอนุเคราะห์ให้ไปขุดลอกลำเหมืองสายป่าหนามเฮ้ียง 
ด้วยนะครับ ตั้งแต่สายที่ 1 – สายที่ 5 เลย เพราะชาวบ้านก็ได้ฝากมาว่าเราต้องขุดลอก
เพ่ือให้น้ำไหลลงไปที่เหมืองแก่เสาเลย เพราะมันเป็นปัญหา ในปีนี้ก็สี่ห้ารอบแล้วบางคนที่เขา
หว่านข้าวไว้ ข้าวเน่าหมด ปัญหาหลักก็คือว่าน้ำไม่ได้ระบายลงไปที่เหมืองแก่เสา เราจะมีวิธี
จัดการอย่างไรที่จะไปพูดคุยทำความเข้าใจเพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้าใจตรงนี้นะครับ และผมก็
อยากจะให้ผู้บริหารได้ไปขอความร่วมมือกับชาวบ้านที่ใส่ท่อขนาดเล็กท่ีทำให้เป็นการขัดขวาง
การระบายน้ำ เพ่ือให้การระบายน้ำได้สะดวกหรือว่าน้ำท่วมขังจะได้ไหลถ่ายเทได้สะดวก 
อย่างน้ำทางทุ่งนาก็จะระบายลงที่ร่องช้างก็จะไม่มีปัญหา แต่ของเราน้ำจะไหลทางขวางมันก็
ไม่ใช่มาจากที่สูงแล้วไปหาที่ต่ำ มันจึงทำให้เกิดปัญหานะครับ ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายกเทศมนตรี) กระผม นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมก็ขออนุญาตเสริมท่าน        

กฤษณพันธ์ ผดุงศร สำหรับเรื่องการเชิญประชุมผมก็จะเชิญสมาชิกสภาและพ่ีน้องชาวบ้าน       
ที่มพ้ืีนที่อยู่ติดกับถนนสายป่าหนามเฮ้ียงสาย 1 มาประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือ เร็ว ๆ นี้ 
อาจจะเป็นวันที่  6 กันยายน 2565 หรือวันที่ 7 กันยายน 2565 นี้ ก่อนที่จะมีการ
ดำเนินการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก สายป่าหนามเฮ้ียง สาย 1 และขอขอบคุณท่าน 
สกานต์ แปงศรี ที่ได้นำปัญหาของพี่น้องชาวบ้านมานำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้
แก้ไขปัญหา เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปเจอหัวหน้าฝ่ายแผนและหัวหน้าช่างของกรม
ชลประทานพะเยา ผมก็ได้พูดคุยได้ปรึกษากับท่านและได้บอกให้ท่านรองนายกฯ ได้โทรหา
สมาชิกสภาว่าจะขุดลอกตรงไหน เพ่ือจะได้นำไปใส่ในแผนของกรมชลประทาน ซึ่งผมก็ได้
ประสานกับช่างของเราว่ากรมชลประทานจะประชุมภายในอาทิตย์นี้ อย่างไรก็ขอเร่งด่วน   
ทางชลประทานก็บอกให้เทศบาลทำหนังสือนำส่งไปยังหน่วยงาน  

/โดยนำ... 
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โดยนำเรียนผู้อำนวยการกรมชลประทานจังหวัดพะเยา แล้วก็เขียนชื่อ และระบุจุดพิกัดว่าเรา
จะขุดตรงจุดไหน แต่ตอนนี้ผมก็ได้ให้ท่านรองนายกฯ ได้พาช่างไปลงตรวจสอบพ้ืนทีแ่ล้ว และ
ผมก็จะเร่งส่งพร้อมกับแผนฯของกรมชลประทานจังหวัดพะเยา ผมก็ขออนุญาตนำเรียนไว้
เท่านี้ ขอบคุณครับ   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมก ็
(ประธานสภา) ฝากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องถนนสายป่าหนามเฮ้ียง สาย 1 ก่อนที่จะเชิญชาวบ้านมา

ประชุมก็อยากจะให้ท่านลงไปดูพ้ืนที่ก่อน แล้วค่อยทำหนังสือเชิญชาวบ้านมาประชุม ผมใน
นามประธานสภาก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งในวันนี้เป็น
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการพิจารณา           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่  2                     
(ขั้นแปรญัตติ ) และในวาระที่  3 เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณ        
ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผ่าน
พ้นไปได้ด้วยดี ผมขอปิดการประชุม ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา   13.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

/ลงชื่อ.… 
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(ลงชื่อ)            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายเชิดพงค์ อัมพุธ) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

 
ด้วย ทางเลขานุการสภาได้ถอดเทปและพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา         
ได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที ่2 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ตามรายชื่อดังนี้ 

 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
       (นายธวัช  ไชยวุฒิ) 
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 
 
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายนาน ราชเนตร) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 1 
 
 
 
(ลงชื่อ)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                         

                   (นายสกานต์ แปงศรี) 
                                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 

 
สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้มีมติเป็นเอกฉันท ์รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ใน 

คราวประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 จึงขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

 
 
 

(ลงชื่อ)          
     (นายศรีคำ  อินต๊ะสาร) 

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 


